

Tour Khám Phá Hang Tiên Trong Ngày

HT1 • Mức độ mạo hiểm: Vừa phải

• Độ tuổi tham gia: từ 16-70 tuổi.

Hành trình một ngày, bạn sẽ có được một tour mạo hiểm Quảng Bình, khám phá hang động Quảng Bình với những hoạt động như: băng qua núi rừng, bơi lội trong hồ nước tự nhiên hay trekking khám phá Hang Tiên – hang khô lớn nhất của hệ thống Tú Làn. Bạn sẽ choáng ngợp trước những khối thạch nhũ kỳ vĩ, vòm hang xoáy tròn, hay thềm hang động xếp lớp tựa như một thửa ruộng bậc thang độc đáo...

Tham gia tour Khám phá Hang Tiên Quảng Bình của Oxalis, du khách sẽ được trải nghiệm những điểm độc đáo dưới đây:

- ✓ Khám phá hang khô lớn nhất trong khu vực. Cấu tạo vòm hang bên trong thực sự độc đáo và hiếm có, trần hang hình thành những vòng xoáy như dải ngân hà bên ngoài không gian.
- ✓ Du khách được trải nghiệm kỹ năng leo qua những thảm đá tự nhiên hùng vĩ để đến với cửa Hang Tiên.
- ✓ Trải nghiệm cảm giác băng rừng rậm: lộ trình tour có 80% thời gian đi dưới tán cây rừng nhiệt đới với nhiều thảm thực vật khác nhau. Đối với những du khách yêu thiên nhiên thì đây thực sự là 1 trải nghiệm trong rừng khác biệt.
- ✓ Hang Tiên là một trong những hang động hiếm hoi có hệ thống thạch nhũ đặc biệt với các cấu tạo nhũ viền hình ruộng bậc thang cùng những cột nhũ đá khổng lồ cao đến hàng chục mét.
- ✓ Bữa trưa được dọn bên cạnh bờ suối thơ mộng với tiếng rì rào của thác nước hay tiếng muông thú gọi bầy.
- ✓ Hồ bơi “vô cực” giữa thiên nhiên: Dòng nước từ suối Rào Nan chảy ngầm trong lòng đất qua hàng chục cây số rồi trời lên ở khu vực ăn trưa của tour khám phá Hang Tiên tạo nên 1 kiệt tác thiên nhiên: Hồ bơi vô cực. Du khách tham gia chuyến Khám phá Hang Tiên sẽ có cơ hội trải nghiệm bơi trong làn nước trong xanh, mát lạnh sau bữa tiệc dã ngoại.

Lưu ý: Tour này được tổ chức ở khu vực xa xôi hiểm trở, địa hình phức tạp nên đòi hỏi du

khách phải có thể trạng phù hợp.

Khi đăng ký tour, quý khách được yêu cầu đọc kỹ nội dung tour, tự bản thân điền thông tin đặt chỗ trung thực về kinh nghiệm và sức khỏe của mình.

Nếu quý khách đăng ký tour cho nhóm, hãy gửi nội dung tour cho nhóm và yêu cầu từng người thực hiện tương tự như trên. Hệ thống đặt chỗ Oxalis cho phép mỗi người trong nhóm tự điền thông tin của mình, tránh việc thiếu hay sai thông tin khi điền giúp cho nhau. Xem thêm về [Cấp Độ Mạo Hiểm](#) của tour Khám Phá Hang Tiên Trong Ngày.



Lịch trình tour

Lịch trình tour Khám phá Hang Tiên trong ngày sẽ được điều chỉnh phù hợp theo điều kiện của thời tiết. Đường trek có thể khá bùn lầy và trơn trượt khi trời mưa.

[Download the itinerary](#)

Sáng ngày 1: Phổ biến an toàn - Hang Tiên 1

Từ 07:00 - 07:30 Sáng ngày khởi hành, xe sẽ đến đón tại khách sạn của quý khách trong khu vực [Phong Nha](#), tập kết tại văn phòng Oxalis Tân Hoá trước khi đi Hang Tiên ở xã Cao

Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, quý khách nghe hướng dẫn an toàn, ký phiếu Miễn trừ và nhận các thiết bị an toàn cần thiết.

Sau khi phổ biến an toàn, một trong những tour du lịch mạo hiểm độc đáo nhất Quảng Bình này sẽ bắt đầu bằng việc leo qua một ngọn đồi để vào rừng.

Băng rừng rậm hoang sơ, bạn sẽ đi qua rất nhiều địa hình đá gập ghềnh để đổ dần xuống thung lũng. Men theo đường mòn về phía Tây là một dãy đá lớn đang đón chờ bạn, tạo cảm giác mạo hiểm và kỳ thú dẫn dắt bạn đến với cảnh quan tuyệt vời tại cửa hang. Giữa cảnh quan hùng vĩ và xinh đẹp của núi rừng, bạn sẽ trải nghiệm một bữa ăn nhẹ trước khi trekking vào khám phá Hang Tiên - thuộc [hệ thống hang động Tú Làn](#). Bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ hành lang rộng lớn, những khối thạch nhũ tầng tầng lớp lớp hình ruộng bậc thang được bao phủ bởi những thảm thực vật xanh rờn, mái vòm cao vút cùng những thạch nhũ vân sọc độc đáo trên thành hang. Tiếp tục đi sâu vào bên trong và khám phá vẻ đẹp bí ẩn cùng những thạch nhũ ấn tượng mà thiên nhiên ban tặng cho Hang Tiên.

Lưu ý

Quý khách cần đến Phong Nha trước 06:00 Sáng ngày đi tour và không nên có kế hoạch nào khác để tránh bị trễ giờ khởi hành tour.

Oxalis có dịch vụ phòng dorm miễn phí với 6 giường nghỉ thoải mái tại Oxalis Home (Văn phòng Oxalis) cho quý khách nào đến Phong Nha vào sáng sớm ngày khởi hành tour và muốn nghỉ ngơi một chút trước khi đi tour tham quan Hang Tiên Quảng Bình 1 ngày. Vui lòng thông báo trước cho chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ.

Quý khách không nên đặt các chuyến bay hay tàu lửa rời khỏi Quảng Bình trong ngày tham gia tour vì thời gian kết thúc tour có thể sẽ muộn. Bạn có thể sắp xếp thời gian khám phá cảnh quan bình dị nơi đây vào sáng hôm nay để chuyển đi của bạn thêm trọn vẹn. Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn để tham quan như Chày Lập Riverside, Blue Diamond Camp, động Thiên Đường, Suối Nước Moọc, v.v. hoặc thuê xe máy/xe đạp xuyên Vườn quốc gia, Thung lũng Bồng Lai, Pub with Cold Beer..

Chiều tối ngày 1: Hang Tiên - Tân Hoá

Sau khi thưởng thức xong bữa trưa tại cửa hang Hang Tiên kỳ vĩ với chiều cao hơn 60m, đoàn sẽ vượt qua các khối đá và đi bộ đến hồ bơi tự nhiên khổng lồ ngay giữa núi rừng, nơi bạn có thể thoải mái bơi lội, chụp hình. Sau khi đã lấy lại sức, đoàn tiếp tục men theo dòng Rào Nan thơ mộng đến tận đường chính và lên xe trở về văn phòng Oxalis Tân Hóa để nghỉ ngơi và tắm rửa.

Xe đón đoàn trở lại Phong Nha và kết thúc chuyến trekking Quảng Bình, Việt Nam vào khoảng 19:00- 19:30 Tối.

Mức độ mạo hiểm

Đúc kết sau nhiều năm hoạt động du lịch mạo hiểm thì Oxalis Adventure đã xây dựng bảng Mức độ mạo hiểm nhằm giúp cho khách du lịch tham gia các tour của Oxalis có thể hình dung độ khó của mỗi tour từ đó lựa chọn tour thám hiểm phù hợp với thể lực và sức khỏe của mình. Bảng cấp độ mạo hiểm này không phù hợp để áp dụng với đơn vị khác, ở địa hình khác. Ngoài ra bảng cấp độ mạo hiểm này có thể sẽ không khớp với những du khách là vận động viên chạy bộ đường dài, những người tập luyện thể thao cường độ cao.

Oxalis có 6 cấp độ mạo hiểm từ Cấp độ 1 là dễ nhất ai cũng có thể tham gia đến cấp độ 6 là cấp độ khó nhất. Những người thường xuyên tập luyện thể thao hay thường xuyên tham gia các tour du lịch leo núi, trekking trong rừng thì có thể tham gia tour Khám phá Hang Tiên một cách dễ dàng.

Mức độ mạo hiểm 3 · Vừa phải

Số khách và độ tuổi: Tối đa 12 khách; từ 16-70 tuổi.

Hoạt động: Vượt địa hình đá, leo đồi dốc, trekking đường dài

- ★ Vượt 9,5km đường rừng núi với địa hình không bằng phẳng
 - ★ 1,5km thám hiểm hang động
 - ★ Độ cao thay đổi 400m
 - ★ Bơi trong hồ tự nhiên ở khu vực ăn trưa
 - ★ Nhiều đoạn phải leo đá, dốc đứng
-



Khám Phá Hang Tiên Trong Ngày (HT1)

ĐỘ DÀI 9.5km gồm 1.5km HANG | TỔNG TĂNG ĐỘ CAO 150m

Độ dốc: 100% = 45°



Những vật dụng cần chuẩn bị

Tour du lịch Khám phá Hang Tiên - Quảng Bình 1 ngày với nhiều địa hình khác nhau và tùy theo thời điểm khách tham gia tour để có sự chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi: Du khách sẽ được yêu cầu chuẩn bị trang phục phù hợp để bảo đảm di chuyển trong môi trường rừng rậm, lộ suối hay thám hiểm hang động đồng thời tránh những mối nguy hiểm từ rắn rết, côn trùng hay các loại cây lá ngứa bắt gặp dọc đường.

Giày trekking là yếu tố rất quan trọng đối với tour Khám phá Hang Tiên, du khách cần chọn đúng loại giày phù hợp với môi trường đồi dốc đất, đá và cả lộ suối...du khách cần chuẩn bị các vật dụng cá nhân để sử dụng trong suốt hành trình tour 1 ngày ở Quảng Bình.

Luyện tập sức khỏe trước khi đi tour

Oxalis chuẩn bị cho bạn

Thiết bị thám hiểm & an toàn:

mũ bảo hiểm, đèn đội đầu, găng tay, ...

Giày đi rừng cơ bản cho khách cần (kích cỡ 36-46)

1 bình nước (1L)

Thiết bị lọc nước

Nhà vệ sinh, giấy vệ sinh, nước rửa tay

Hộp sơ cứu và thiết bị cứu hộ

Điện thoại vệ tinh

Hộp khô (để điện thoại và máy ảnh nhỏ)

Kho và tủ khóa bảo quản hành lý và đồ giá trị

Bạn cần chuẩn bị

TRANG PHỤC

1 balo trekking (20-25L) để đựng vật dụng cần dùng khi đi trek (mũ bảo hiểm, bình nước, máy ảnh, điện thoại ...)

1 áo trekking dài tay, nhanh khô, sáng màu

1 quần trekking dài, nhanh khô

1 đôi giày leo núi có đế bám tốt và có thể thoát nước được

1 đôi tất dày, cao ngang bắp chân

Áo khoác gió vào mùa đông (tháng 11 đến tháng 3)

Lưu ý: KHÔNG mang váy, áo dài, trang phục cầu kỳ

ĐỒ CÁ NHÂN

+ Kính mát, mũ, kem chống nắng, quạt tay vào mùa hè (tháng 4 đến tháng 9)

+ Xịt muỗi

+ Pin dự phòng

+ Thuốc cá nhân

Photos



